

**BIÊN BẢN HỌP ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI CHUẨN HIỆU TRƯỞNG,
PHÓ HIỆU TRƯỞNG, CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN
Năm học 2023 - 2024**

I. Thời gian: 14h00 phút ngày 14/5/2024.

II. Địa điểm: Phòng Hội đồng nhà trường.

III. Thành phần:

- Chủ tọa: Đ/c Nguyễn Đức Hồng – Hiệu trưởng nhà trường, Trưởng ban thi đua.

- Thư ký: Đ/c Lê Thị Ánh – Thư ký HĐSP nhà trường.

- Các thành viên trong Ban thi đua nhà trường.

Tổng số có mặt: 29/29, vắng: 0.

IV. Nội dung:

1. Đ/c Nguyễn Đức Hồng – Hiệu trưởng nhà trường thông qua các văn bản chỉ đạo của các cấp

Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 của Bộ GD&ĐT, về việc ban hành quy định về chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông.

Công văn số 5429/BGDĐT-CGDCBQLGD ngày 01/10/2018 của Bộ GD&ĐT, về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT.

Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GD&ĐT, về việc ban hành quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Công văn số 4530/BGDĐT-CGDCBQLGD ngày 01/10/2018 của Bộ GD&ĐT, về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT.

Thông tư số 29/2021/TT-BGDĐT ngày 20/10/ 2021 của Bộ GD&ĐT Quy định ngưng hiệu lực quy định về chuẩn trình độ đào tạo của giáo tại một số Thông tư do Bộ trưởng BGD&ĐT ban hành;

- Công văn số 919/UBND-PNV ngày 26/4/2024 V/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức các đơn vị trường học thuộc quản lý của huyện Điện Biên năm học 2023-2024

Kết quả đánh giá và xếp loại Chuẩn nghề nghiệp của các tổ chuyên môn.

2. Cá nhân Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên trình bày báo cáo tự đánh giá của cá nhân.

3. Cơ quan góp ý kiến nhận xét, đánh giá xếp loại Chuẩn Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, Giáo viên:

STT	Họ và tên	Ưu điểm	Nhược điểm	Xếp loại
I. Ban Giám hiệu				
1	Nguyễn Đức Hồng	<ul style="list-style-type: none"> - Luôn nghiêm túc chấp hành chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Luôn vững vàng trong tư tưởng chính trị. - Điều hành mọi hoạt động của tập có hiệu quả với tinh thần dân chủ, kỷ cương, tình thương và trách nhiệm trong tập thể. - Tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học đạt kết quả cao, chất lượng HSG tăng vượt bậc so với năm học trước. - Xây dựng kế hoạch khoa học, rõ ràng, tổ chức thực hiện có hiệu quả. - Quyết đoán, có bản lĩnh đổi mới, năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong quản lý, chỉ đạo và điều hành thích ứng với đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay. - Phát huy tinh thần làm chủ tập thể của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường, xây dựng thành công việc thực hiện tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách. 		Tập thể nhà trường đề nghị Phòng GD&ĐT xếp loại Tốt
2	Hoàng Thị Minh	<ul style="list-style-type: none"> - Nghiêm túc chấp hành đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Luôn vững vàng trong tư tưởng chính trị, - Có tinh thần trách nhiệm, có cố gắng trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. - Có sự đổi mới trong công tác quản lý chỉ đạo, phù hợp với thực tế nhà trường. Trong chỉ đạo chuyên môn có nhiều học sinh các khối 6,7,8,9 đạt HSG. Cụ thể thi HSG các môn văn hóa cấp huyện lớp 9 đạt 14 giải, HSG cấp tỉnh đạt 9 giải, Thi OLIMPIC khối 6,7,8 cấp huyện đạt 45 giải. Thi IOE cấp huyện đạt 7 giải, cấp tỉnh đạt 4 giải. Thi KHKT đạt 1 giải tư. Thi vẽ tranh cấp tỉnh đạt 4 giải. 	Công tác chuyên môn chưa có HSG lớp 9 cấp tỉnh giải nhất, nhì; sức khoẻ đôi khi còn hạn chế	Tập thể nhà trường, Hiệu trưởng đề nghị Phòng GD&ĐT xếp loại Khá
II. Giáo viên				
1	Vũ Thị Thúy Hồng	<ul style="list-style-type: none"> - Chỉ đạo có hiệu quả các hoạt động trong tổ. Luôn chủ động trong công việc. Năng động, nhiệt tình trong phương pháp chỉ đạo và thực hiện kế hoạch của tổ. 	Trong công tác chủ nhiệm chưa có biện pháp	Tốt

		<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện nghiêm túc chương trình thời khóa biểu, phương pháp giảng dạy tốt. Đạt GVG cấp tỉnh. Luôn luôn chú trọng tới công tác chủ nhiệm lớp, được HS tin yêu. - Có trách nhiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu. Đạt 2 HSG văn cấp huyện. 	<p>cứng rắn xử lí nghiêm khắc đối với học sinh cá biệt</p>	
2	Phạm Thị Đóa	<ul style="list-style-type: none"> - Luôn hoàn thành xuất sắc các công việc được giao. - Năng động sáng tạo trong công việc. - Có trách nhiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, có 3 HSG lớp 9 cấp huyện, 3 HSG cấp tỉnh. Ôn HSG lớp 9 cấp tỉnh cho phòng đạt 14 giải. - Chuyên môn nghiệp vụ vững vàng. Đạt GVG cấp tỉnh - Quan tâm sát sao tới công tác chủ nhiệm được HS tin yêu. Có nhiều đổi mới trong hoạt động công đoàn. Luôn quan tâm tới công đoàn viên trong trường. 	<p>Chưa thật quan tâm tới phong trào TDTT trong CĐV</p>	Tốt
3	Quàng Thị Xuân	<ul style="list-style-type: none"> - Có ý thức tổ chức kỉ luật và luôn có tinh thần trách nhiệm cao với các công việc được giao; giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo. - Tích cực tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn. Đạt giáo viên giỏi cấp huyện. - Tích cực ôn thi học sinh giỏi môn Văn, Đạt 3 HSG cấp huyện. 	<p>Phương pháp chủ nhiệm chưa tốt</p>	Khá
4	Nguyễn Thị Nhung	<ul style="list-style-type: none"> - Có ý thức học hỏi, cầu tiến. Luôn hoàn thành tốt các công việc được giao. - Có trách nhiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Đạt 2 HSG môn Lịch sử lớp 8 cấp huyện, - Chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, đạt GVDG cấp huyện. - Nhiệt tình, trách nhiệm trong các hoạt động. Công tác chủ nhiệm luôn sát sao, quan tâm học sinh, được phụ huynh và học sinh tin yêu. 	<p>Công tác tư vấn tâm lý cần nghiêm khắc hơn nữa với học sinh cá biệt, chậm tiến.</p>	Tốt
5	Bùi Thị Thu Hà	<ul style="list-style-type: none"> - Có nhiều cố gắng về chuyên môn. - Luôn hoàn thành xuất sắc các công việc được giao. - Có trách nhiệm trong công tác bồi 	<p>Còn nề nang, e dè, ngại va</p>	Khá

		<p>dưỡng học sinh giỏi, đạt 4 giải HSG Ngữ văn lớp 6 cấp huyện.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhiệt tình có trách nhiệm trong công tác chủ nhiệm, có phương pháp giáo dục HS cá biệt. Được HS và phụ huynh tin yêu. 	chạm.	
6	Bùi Thị Vân Thanh	<ul style="list-style-type: none"> - Có ý thức tổ chức kỉ luật và luôn có tinh thần trách nhiệm cao với các công việc được giao; giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo. - Sát sao với công tác chủ nhiệm lớp, chỉ đạo mọi hoạt động của lớp tốt. - Tích cực tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn. Đạt giáo viên giỏi cấp huyện. - Tích cực ôn thi học sinh giỏi môn Giáo dục công dân 8, 9 cấp Huyện đạt 2 giải. Đạt 2 cấp tỉnh. 	Tinh thần phê và tự phê còn hạn chế.	Tốt
7	Hoàng Thu Hồng	<ul style="list-style-type: none"> - Luôn hoàn thành tốt công việc được giao - Trình độ chuyên môn vững vàng. Luôn có trách nhiệm, năng động, nhiệt tình trong công việc. - Có trách nhiệm và hoàn thành tốt các công việc kiêm nhiệm: TTHTCĐ, in ấn phẩm cho HS. 	Chưa có HSG cấp huyện	Khá
8	Nguyễn Hương Giang	<ul style="list-style-type: none"> - Nhiệt tình trách nhiệm trong công tác, hoàn thành công việc được giao. - Thực hiện nghiêm túc chương trình thời khóa biểu, phương pháp giảng dạy tốt. Luôn sát sao tới công tác chủ nhiệm lớp, được học sinh yêu quý. Có trách nhiệm trong công tác phổ cập, có 3 HSG lớp 8 cấp huyện - Thường xuyên học hỏi đồng chí, đồng nghiệp để nâng cao trình độ. 	Công tác chủ nhiệm cần có biện pháp cứng rắn giáo dục HS cá biệt	Khá
9	Nguyễn Thị Tuyết Nhung	<ul style="list-style-type: none"> - Luôn hoàn thành xuất sắc các công việc được giao. - Chỉ đạo có hiệu quả các hoạt động trong tổ. Luôn chủ động trong công việc. Năng động, nhiệt tình trong phương pháp chỉ đạo và thực hiện kế hoạch của tổ. - Có trách nhiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi: Đạt 4 Học sinh giỏi cấp huyện môn Địa lí lớp 9, 2 HSG cấp 	Còn cả nể, chưa quyết liệt trong một số công việc của tổ chuyên môn.	Tốt

		tỉnh; 2HS đạt giải kì giao lưu olimpic cấp huyện lớp 8.		
10	Nguyễn Ngọc Phương	<ul style="list-style-type: none"> - Luôn hoàn thành tốt các công việc được giao. - Có trách nhiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, ôn HSG lớp 9 môn hóa học có 1 HS đạt HSG cấp huyện, 1 HS đạt cấp tỉnh (giải ba). Ôn HS lớp 8 tham gia giao lưu olimpic cấp huyện 3 HS đạt giải. - Có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng. Bảo lưu danh hiệu GVĐG cấp tỉnh. Quan tâm sát sao tới công tác chủ nhiệm được HS tin yêu. - Nhiệt tình trong hoạt động công đoàn. - Lớp chủ nhiệm đạt lớp TTXS 	Chưa thật sự năng động, nhanh nhẹn trong một số công việc.	Tốt
11	Lê Thị Ánh	<ul style="list-style-type: none"> - Luôn hoàn thành xuất sắc các công việc được giao. - Có trách nhiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, có 3 HS thi đạt HSG lớp 9 cấp huyện, 1 HS đạt cấp tỉnh. Ôn HS lớp 8 tham gia thi olimpic cấp huyện đạt 6 giải. - Có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, là GVĐG cấp tỉnh. - Quan tâm sát sao lớp CN, đạt lớp TTXS - Có trách nhiệm và hoàn thành tốt các công việc của thư kí hội đồng nhà trường. 	Công tác chủ nhiệm lớp: cần có biện pháp giáo dục hiệu quả hơn với hs cá biệt.	Tốt
12	Hà Thị Kim Dung	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp hành nghiêm túc chủ trương đường lối của Đảng và pháp luật nhà nước. - Có trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác đội và hoạt động phong trào. - Tổ chức và hướng dẫn HS đội văn nghệ, đội nghi lễ tập luyện tham gia các hoạt động trải nghiệm, các chương trình chúc mừng, biểu diễn thành công và được đánh giá cao. 	Cần sáng tạo hơn trong các hoạt động phong trào. Làm việc cần khoa học hơn.	Tốt
13	Nguyễn Thị Lan	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp hành nghiêm túc chủ trương đường lối của Đảng và pháp luật nhà nước. - Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn. Luôn phấn đấu phát triển chuyên môn. Đạt GV dạy giỏi cấp trường. 	Biện pháp chưa thật sự hiệu quả với một số HS chậm tiến	

		<ul style="list-style-type: none"> - Quan tâm đến HS lớp chủ nhiệm đặc biệt những HS có hoàn cảnh khó khăn. - Lớp chủ nhiệm đạt lớp TTXS 	lớp chủ nhiệm.	Khá
14	Đặng Quốc Lập	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp hành nghiêm túc chủ trương đường lối của Đảng và pháp luật nhà nước. - Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn. Bảo lưu GVDG cấp huyện - Kết hợp với nhóm phong trào tổ chức và hướng dẫn HS đội văn nghệ, đội nghi lễ, đoàn viên thanh niên tập luyện tham gia các hoạt động trải nghiệm, các chương trình chúc mừng, biểu diễn thành công và được đánh giá cao. - Hoàn thành tốt nhiệm vụ của Bí thư Chi đoàn 	Hoạt động sân trường cần sáng tạo và thu hút học sinh tham gia hơn	Khá
15	Hồ Quang Chung	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp hành nghiêm túc chủ trương đường lối của Đảng và pháp luật nhà nước. - Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn. Bảo lưu GVDG cấp huyện. - Nhiệt tình có trách nhiệm trong các hoạt động phong trào. Kết hợp với nhóm phong trào tổ chức các hoạt động trải nghiệm, các chương trình chúc mừng. Kết hợp với các lực lượng trong và ngoài nhà trường huấn luyện HS tập luyện và thi thể thao đạt một số giải khá cao (môn bơi lội) - Tích cực giúp đỡ HS làm sản phẩm STTTN dự thi cấp huyện. 	Cần tích cực học hỏi đồng nghiệp về UD CNTT và tổ chức tập luyện cho HS khoa học hơn.	Khá
16	Đặng Thị Thanh Nga	<ul style="list-style-type: none"> - Chỉ đạo có hiệu quả các hoạt động trong tổ. Luôn chủ động trong công việc. Năng động, nhiệt tình trong phương pháp chỉ đạo và thực hiện kế hoạch của tổ. - Có trách nhiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, có HSG lớp 9 cấp huyện, cấp tỉnh. - Nghiệp vụ chuyên môn vững vàng 	Số lượng HS tham gia thi IOE còn ít.	Tốt
17	Lê Thị Hà	<ul style="list-style-type: none"> - Luôn hoàn thành tốt các công việc được giao. - Có trách nhiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, có HSG Toán lớp 6 cấp huyện. - Chuyên môn nghiệp vụ vững vàng. 	Photo đề kiểm tra còn một số lỗi	Tốt

		Quan tâm sát sao tới công tác chủ nhiệm được HS tin yêu.		
18	Trần Thị ngọc	- Chuyên môn nghiệp vụ vững vàng - Có trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao	Chưa có hs đạt giải thi KHKT cấp huyện	Tốt
19	Đỗ Đại Dương	- Chịu khó học hỏi có nhiều cố gắng để nâng cao trình độ chuyên môn. - Nhiệt tình có trách nhiệm trong công tác bồi dưỡng HSG. - Chuyển công văn luôn đúng thời gian hiệu quả.	Chưa có HSG cấp huyện	Khá
20	Trần Thị Bích Thảo	- Luôn hoàn thành tốt các công việc được giao. - Có trách nhiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, có HSG Toán lớp 8 cấp huyện, học sinh giải toán trên mạng cấp huyện. - Chuyên môn nghiệp vụ vững vàng. Quan tâm sát sao tới công tác chủ nhiệm được HS tin yêu.	Kết quả thi học sinh giỏi môn toán 7 cấp huyện còn ít.	Khá
21	Ngô Thị Tuyền	- Luôn hoàn thành tốt các công việc được giao. - Có trách nhiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, có HSG Toán lớp 6 cấp huyện. - Chuyên môn nghiệp vụ vững vàng. Quan tâm sát sao tới công tác chủ nhiệm được HS tin yêu.	Số lượng học sinh thi IOE lớp 8,9 còn thấp.	Tốt
22	Phạm Thanh Thủy	- Luôn hoàn thành tốt các công việc được giao. - Có trách nhiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, có HSG Toán lớp 6 cấp huyện. - Chuyên môn nghiệp vụ vững vàng. Quan tâm sát sao tới công tác chủ nhiệm được HS tin yêu.	Số lượng học sinh đạt giải IOE còn ít.	Khá
23	Lương Thị Hạnh	- Luôn hoàn thành tốt các công việc được giao. - Có trách nhiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, có HSG Toán lớp 8 cấp huyện, - Chuyên môn nghiệp vụ vững vàng. Quan tâm sát sao tới công tác chủ nhiệm được HS tin yêu.	Cần nâng cao hơn nữa trong công tác bồi dưỡng HSG	Tốt

4. Tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại Chuẩn:

4.1. Đề xuất Phòng GD&ĐT đánh giá xếp loại chuẩn Hiệu trưởng, phó HT:

Tốt		Khá		Đạt		Chưa đạt	
Số lượng	Tỷ lệ %	Số lượng	Tỷ lệ %	Số lượng	Tỷ lệ %	Số lượng	Tỷ lệ %
01	50%	01	50	01	0	0	0

4.2. Tổng số giáo viên được đánh giá, xếp loại: 21.

Tốt		Khá		Đạt		Không đạt	
Số lượng	Tỷ lệ %	Số lượng	Tỷ lệ %	Số lượng	Tỷ lệ %	Số lượng	Tỷ lệ %
14	60,9%	00	39,1%	0	0	0	0

Biên bản đã được thông qua, 100% các thành viên có mặt nhất trí với nội dung trên. Biên bản được kết thúc vào hồi 17h00' cùng ngày.

Thanh Luông, ngày 14 tháng 5 năm 2024

THƯ KÝ

HIỆU TRƯỞNG



Nguyễn Đức Hồng

Lê Thị Ánh

CÁC THÀNH VIÊN

Nguyễn Ngọc

Nguyễn Nhung

Nguyễn Giang

Quảng Xuân

Phạm Thảo

Phạm Đức

Hà Dung

Hoàng Minh

Vũ Hồng

Bùi Thanh

Đ. Nga

Lê Hoài

Nguyễn Hồng

Nguyễn Thanh

Lê Hải

Nguyễn Lan

Nguyễn Nhung

Lô Đức

P. Thủy

Nguyễn Huyền

Đặng Lập

Nguyễn Phương

Bùi Hải

Đỗ Dũng

Nguyễn Văn